

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi: Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau.

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về khảo sát tình hình hoạt động, quản lý, sử dụng các Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Tình hình chung

Xã Ngọc Chánh được tái thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2006, là xã vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, với diện tích tự nhiên 4.229ha, địa giới hành chính được chia thành 7 ấp, có 2.459 hộ, với 9.707 khẩu. Hiện toàn xã có 127 hộ nghèo, 600 khẩu, chiếm 4,79% (*Đồng bào dân tộc thiểu số 40 hộ, 237 khẩu*); hộ cận nghèo 64 hộ, 294 khẩu, chiếm 2,42% (*Đồng bào dân tộc thiểu số 7 hộ 48 khẩu*). Toàn xã có 185 hộ đồng bào dân tộc Khmer, với 815 khẩu, tập trung chủ yếu ở 02 ấp Hiệp Hòa Tây và Tấn Ngọc. Dân cư sống tập trung đông đúc, sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản.

Trong những năm qua, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm điều giảm đáng kể năm 2017 99 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo đến năm 2019 còn 40 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo, giảm 59 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo.

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân tộc, Ủy ban nhân dân xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước về công tác dân tộc một cách sâu rộng trong cả hệ thống chính trị nhất là cán bộ, công chức và đảng viên phụ trách công tác dân tộc. Đồng thời, xã luôn quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho từng hộ thoát nghèo thật sự bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống nhất là vào các dịp lễ, tết tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Bên cạnh đó công tác giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm, giữ vững. Đời sống của người dân trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên rõ nét, người dân luôn chấp hành và thực hiện tốt đường lối,

chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và Nhà nước đề ra. Tích cực tham gia lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã.

2. Tình hình xây dựng, quản lý hoạt động Salatel

Được sự quan tâm của cấp trên quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm, tổ chức họp dân thống nhất địa điểm xây dựng Salatel tại ấp Hiệp Hòa Tây xã Ngọc Chánh. Tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình hoàn thành đưa vào xây dựng đảm bảo đúng theo quy định.

Salatel ấp Hiệp Hòa Tây được xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng năm 2015 với diện tích 2.00m² do nhân dân hiến đất xây dựng đến nay đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Salatel nên không xảy ra hoạt động lấn chiếm, tranh chấp. Hiện nay công trình còn đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; chất lượng công trình xây dựng đảm bảo kết hợp với quá trình quản lý, sử dụng hiệu quả, từ khi đưa vào sử dụng đến nay cho thực hiện hoạt động duy tu, sửa chữa.

Từ khi Salatel đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao cho Ban Quản trị quản lý, sử dụng đúng theo quy định. Quá trình quản lý và sử dụng của Ban Quản trị và nhân dân tại địa phương đến nay chất lượng Salatel vẫn đảm bảo phục vụ tốt cho sinh hoạt, học tập và giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc sinh hoạt tại Salatel được thực hiện và duy trì thường xuyên, ngoài việc sinh hoạt vào các dịp lễ, Hội, Tết còn lồng ghép các chương trình họp tổ, hội sản xuất, dạy các lớp tiếng Khmer cho con em còn có các chương trình giao lưu văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống cho tất cả hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Cơ cấu Ban Quản trị Salatel gồm có 03 người và 02 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì sinh hoạt, hoạt động thường xuyên. Việc bầu chọn, miễn nhiệm thành viên Ban Quản trị đảm bảo công khai, dân chủ, rõ ràng thông qua các buổi họp dân thảo luận thống nhất lập thành biên bản trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt. Ban Quản trị có quy chế, Kế hoạch hoạt động định kỳ và thường xuyên được thông qua tập thể Ban Quản trị để thống nhất tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo Trưởng ấp Hiệp Hòa Tây luôn quan tâm nắm bắt tình hình và báo cáo tình hình hoạt động, quản lý của Ban Quản trị về Ủy ban nhân dân xã để có giải pháp đáp ứng kịp thời thông suốt quá trình hoạt động của Salatel.

3. Khó khăn, hạn chế

Kinh phí hoạt động của Ban Quản trị chưa đảm bảo; nguồn vốn đầu tư thực hiện các hạng mục của Salatel còn hạn chế.

Đời sống một ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, chưa thường xuyên tham gia sinh hoạt, giao lưu văn hóa thường xuyên tại Salatel.

Việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc còn chậm, điều kiện kinh tế một ít hộ dân tộc chưa ổn định, ý thức của một ít hộ người dân tộc chưa chủ động nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống còn trông chờ, ỷ lại các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Nguồn vốn của Trung ương đầu tư cho các hộ dân tộc và áp đặc biệt khó khăn của xã còn hạn chế; số hộ nghèo dân tộc còn cao, các chính sách, chương trình, dự án triển khai còn chậm, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.

4. Đề xuất, kiến nghị

Bổ sung thêm nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng Salatel; quan tâm hỗ trợ hơn nữa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững .

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động, quản lý, sử dụng Salatel áp Hiệp Hòa Tây của Ủy ban nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT. các PCT UBND xã;
- Lưu VP (Năng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Suôi